

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự,
phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chào mừng Kỷ niệm
45 năm Chiến thắng 30/4, Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9,
bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tuy vậy, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh, trật tự (ANTT); các loại tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến ngày càng khó lường; công tác đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra nhiều vấn đề trước sự xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cực đoan... Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thị xã.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm ANTT, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ ***từ nay đến khi kết thúc thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII***, như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

2. Tập trung rà soát, xác định những vấn đề bức xúc nổi lên về ANTT, nhất là tình hình tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để xảy ra phức tạp, quần chúng tập trung đông người kéo đến trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền các cấp khiếu kiện. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý chặt mọi di biến động của số đối tượng chính trị, hình sự trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại, gây cháy, nổ, biểu tình bạo loạn, gây rối ANTT.

Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh trong tôn giáo. Đảm bảo ANTT chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng chào mừng Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 30/4, Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

3. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan hoạt động cầm đồ, tài chính, “tín dụng đen”; tội phạm về ma túy; tội phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản và các tệ nạn xã hội... để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là cơ sở cầm đồ; kiên quyết xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đối với các cơ sở vi phạm, không để tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật... Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp; công tác đăng ký, quản lý cư trú; bảo đảm trật tự công cộng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kiểm chế tai nạn giao thông, nhất là tại địa bàn trọng điểm, phức tạp vào giờ cao điểm để phòng ngừa, răn đe, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng trái phép chất ma túy; các đối tượng vận chuyển tài nguyên, khoáng sản trái phép...

5. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, toàn diện trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngoài xã hội. Cùng cố, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về trật tự, an toàn xã hội.

Duy trì, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

6. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức luôn đề cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ bí mật Nhà nước, duy trì tốt chế độ thường trực, canh gác, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị và phòng, chống cháy, nổ.

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã, chính quyền các xã, phường phối hợp với Công an thị xã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân nâng cao ý thức phòng

ngừa. Thường xuyên đưa những tin, bài, hình ảnh và những hoạt động tích cực, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những thành tích, chiến công xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, đảm bảo ANTT.

Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện nghiêm túc những nội dung liên quan. Giao Công an thị xã theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả cho Thường trực Thị ủy, UBND thị xã để chỉ đạo. /.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh
- Công an tỉnh
- Thường trực Thị ủy
- Thường trực HĐND thị xã
- CT, PCT UBND thị xã (để chỉ đạo);
- UBMTTQ và các đoàn thể thị xã (để p/hợp);
- Các ban, ngành, đoàn thể thị xã
- UBND các xã, phường
- Lưu: VT.

đề b/cáo;

(để t/hiện);

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Thọ

